

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc****BẢN CAM KẾT****Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19**

- Đơn vị cam kết:

- Người đại diện: Chức danh:.....

- Địa chỉ:

- Điện thoại:

Để thực hiện tốt phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại: *(Tên công ty/doanh nghiệp)*. Công ty/ doanh nghiệp cam kết như sau:

1. Ban hành các quy định về phòng, chống dịch của đơn vị và có chế tài xử lý các vi phạm nếu người lao động không tuân thủ. Thường xuyên thực hiện công tác tuyên truyền kịp thời các nội dung chỉ đạo, hướng dẫn về phòng, chống Covid-19 của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng cho các phân xưởng, chuyên, tổ sản xuất và tất cả người lao động có đủ thông tin, kiến thức đúng về cách phòng ngừa lây nhiễm Covid-19 để bảo vệ bản thân, cho gia đình và cộng đồng.

2. Quản lý người lao động làm việc tại Công ty: Thành lập Tổ an toàn dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của UBND tỉnh để theo dõi sức khỏe, kiểm tra, giám sát việc tuân thủ phòng, chống dịch của công nhân và các phân xưởng sản xuất, bộ phận văn phòng,... lập hồ sơ theo dõi sức khỏe tại đơn vị, báo cáo khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; báo cáo hàng ngày, báo cáo đột xuất khi có vấn đề phát sinh trong công tác phòng, chống dịch về cơ quan chức năng và chính quyền địa phương theo quy định.

3. Đối với chuyên gia, người nước ngoài làm việc tại Công ty (nếu có): Thông báo ngay cho cơ quan chức năng và chính quyền địa phương khi có người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam làm việc cho Công ty; quản lý chặt chẽ người nước ngoài đã và đang làm việc tại Công ty; hướng dẫn người nước ngoài khai báo Y tế theo đúng quy định, thực hiện cách ly tại nơi cư trú, kiểm tra y tế ngay từ ngày đầu đến theo đúng quy định. Phối hợp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc giám sát, hỗ trợ người nước ngoài làm việc tại công ty thuộc trường hợp phải cách ly; người nước ngoài chỉ tiếp xúc với công nhân, người lao động khi đã hết thời gian cách ly, đã được kiểm tra y tế và có ý kiến đồng ý của cơ quan Y tế. Việc cách ly y tế được thực hiện tại khu cách ly của Công ty hoặc khu cách ly tập trung theo đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan Y tế.

4. Về trang thiết bị và các điều kiện cần thiết phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh: Bố trí khu vực rửa tay cho người lao động và khách hàng; hạn chế sử dụng máy lạnh hoặc quạt hơi nước, tăng cường các biện pháp thông thoáng nhà xưởng; trang bị camera, thiết bị đo thân nhiệt tại công ty và tại tất cả các xưởng sản xuất để kiểm tra thân nhiệt của công nhân trước khi vào làm. Khử trùng, khử khuẩn tại tất cả các xưởng sản xuất, bề mặt đồ vật tại nơi làm việc và khu ký túc xá (nếu có), các vật dụng, vị trí hay tiếp xúc (tay nắm cửa, nút bấm thang máy, mặt bàn...) trước và sau mỗi ca làm việc; đảm bảo xà phòng và nước rửa tay, 100% người lao động tuân thủ việc rửa tay và tuân thủ vệ sinh cá nhân, đeo khẩu trang trong suốt quá trình làm việc và các biện pháp

phòng, chống dịch bệnh khác theo hướng dẫn, quy định của các cơ quan y tế, cơ quan có thẩm quyền.

5. Xây dựng phương án xử lý trong trường hợp phát sinh ca nghi nhiễm Covid-19 tại Công ty; thường xuyên kiểm tra tình trạng sức khỏe người lao động. Trường hợp phát hiện ca nghi ngờ nhiễm Covid-19, thông báo ngay cho y tế địa phương và cơ quan chức năng để phối hợp xử lý theo quy định; chuẩn bị khu cách ly cho người nước ngoài làm việc tại công ty, đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất và thời gian cách ly theo quy định. Đồng thời, phối hợp tốt với công an, y tế để cung cấp thông tin, cho triết xuất Camera (nếu có) để truy vết các trường hợp F theo quy định.

6. Không hội họp, tập trung trên 20 người trong 01 phòng, không tụ tập trên 02 người khi nghỉ giữa ca và tan ca; thường xuyên nhắc nhở công nhân thực hiện giữ khoảng cách tối thiểu 2m với người khác tại các địa điểm trong Công ty (bãi xe, đường ra vào xưởng, trong các phân xưởng, nhà ăn...); phải có phương án đảm bảo cho người lao động không có nguy cơ lây nhiễm trong các dây chuyền sản xuất. Tổ chức lại thời gian làm việc tại các xưởng, các hoạt động sản xuất, nhà ăn của Công ty đảm bảo các yêu cầu thực tế về phòng, chống dịch.

7. Đối với việc đưa đón công nhân: Bố trí phương tiện đưa đón công nhân, hoặc tuyên truyền công nhân tự túc sử dụng phương tiện cá nhân, đảm bảo các quy định phòng, chống dịch bệnh trên các phương tiện đưa đón công nhân, khử khuẩn xe trước và sau khi đưa đón công nhân; không vận chuyển quá 50% số ghế trên xe và không quá 20 người trên 01 (một) chuyến xe; lái xe, nhân viên phục vụ, công nhân phải đeo khẩu trang, được kiểm tra y tế trước khi lên xe và khai báo y tế theo quy định.

8. Đối với bếp ăn tập thể (nếu có): Tăng cường các biện pháp kiểm tra, giám sát đảm bảo an toàn thực phẩm trong suốt quá trình tiếp nhận nguyên liệu, sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển; Trong quá trình chế biến thực phẩm và quá trình phục vụ tránh tập trung nhận thức ăn và ăn uống đồng người cùng lúc, cần bố trí đủ khoảng cách ít nhất 2 mét giữa 02 người nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối phòng, chống dịch Covid-19. Khu vực phục vụ ăn uống thông thoáng, đảm bảo an toàn vệ sinh. Thường xuyên vệ sinh, khử trùng các bề mặt, các đồ vật tiếp xúc trong khu vực bếp và nơi phục vụ ăn uống trước và sau khi chế biến, phục vụ ăn uống. Có trang bị bồn rửa tay, dung dịch rửa tay, để vệ sinh tay cho người chế biến, người phục vụ và người ăn. Đề nghị người phục vụ thức ăn thường xuyên sử dụng khẩu trang đúng cách và được trang bị bảo hộ lao động đầy đủ.

9. Chịu sự kiểm tra của cơ quan y tế các cấp và địa phương, chính quyền, chấp hành nghiêm các yêu cầu của cơ quan y tế về phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Trong trường hợp không thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật.

10. Trường hợp có kiến nghị, lãnh đạo Công ty sẽ có văn bản gửi cơ quan chức năng (UBND huyện, thành phố BQL các khu công nghiệp tỉnh) để xem xét, giải quyết

Người đứng đầu công ty/ Người đại diện pháp luật của công ty/doanh nghiệp cam kết chịu trách nhiệm về các nội dung cam kết trên và hoàn toàn chịu trách nhiệm với chính quyền địa phương và pháp luật nếu để xảy ra việc lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 trong Công ty do không thực hiện đầy đủ các nội dung cam kết này.

Cam kết này được lập thành 02 bản: 01 bản gửi cho cơ quan chức năng (UBND huyện,

thành phố hoặc Ban quản lý các khu công nghiệp đối với các doanh nghiệp nằm trong các khu công nghiệp); 01 bản doanh nghiệp giữ để tổ chức thực hiện./.

Bắc Giang, ngày.....tháng năm 2021

ĐẠI DIỆN CÔNG TY/DOANH NGHIỆP

(Ký tên/đóng dấu)